

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

เอกชนวอนรัฐบาลใหม่ปฏิรูปเศรษฐกิจ

เอกชนเรียกร้องรัฐบาลใหม่ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ให้เศรษฐกิจสมดุลและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นายกลิ่นท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องนี้ รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องมีใบอนุญาตทำงานในไทย ควรจะดำเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในโลก

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

เงินสะพัด 'บุรีรัมย์มาราธอน' หือพันกลันถึงสุรินทร์-โคราช

นายกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คาดการณ์ว่าช่วงที่มีการแข่งขัน "บุรีรัมย์ มาราธอน" จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบกีฬาวิ่งมาราธอน เดินทางเข้ามาในจังหวัดไม่น้อยกว่า 25,000 คน นำเงินมาใช้จ่ายสะพัดตามแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรมในจังหวัด คาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ในตลอดช่วงของการจัดแข่งขัน "บุรีรัมย์ มาราธอน" โดยนอกจากจะนำเงินมาใช้จ่ายในการซื้อข้าวของอุปโภคบริโภคแล้วยังคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนำเงินมาเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนมากด้วย

ที่มา : ไทยโพสต์

คาดจ้างงานหาเสียง 1.5 แสนคน กระตุ้น 'ศก.-รายได้ครัวเรือน'

นายจิตรี ศิริธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ คาดว่าพรรคการเมืองจะจ้างงานสำหรับกิจกรรมหาเสียงกันอย่างคึกคัก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แม้ว่าจะเป็น การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ แต่ก็ทำให้เกิดเงินสะพัดในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรหรือพรรคการเมืองใดเป็นฝ่ายชนะนั้นภาคเอกชนไม่ได้ตั้งใจ แต่ขออย่างเดียวคือต้องมีการเลือกตั้ง ที่แน่นอนในวันที่ 24 มี.ค. นี้ "การเลือกตั้งก็จะมีเงินสะพัดคือ การจ้างงานคาดว่าจะมีการจ้างงานจำนวนมากแน่นอน รวมถึงการใช้จ่ายในการหาเสียง การโฆษณา และอาจจะมีการซื้อเสียงของนักการเมืองบางคน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเลือกตั้ง เพราะทุกอย่างเป็นไปตาม กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งผู้ที่ซื้อเสียง หากถูกจับได้ก็จะต้องดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

หอฯที่บ้านโพธิ์เหมาะสมสุด

นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม หอการค้าจังหวัด ฉะเชิงเทรา ดูแลงานด้านผังเมือง กล่าวว่า จากการศึกษาการตั้งไอซีดี จะเห็นว่าพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นทางผ่านของ รถไฟทางคู่ ที่เชื่อมต่อตั้งแต่ท่าเรือกรุงเทพ มาศูนย์ ไอซีดี ลาดกระบัง และมาถึง อ.บ้านโพธิ์ รวมทั้งมีถนนสายหลักผ่านหลายสาย เช่น ถนนสาย 315 สาย 304 สาย 331 รองรับขนส่งไปภาคอีสาน และมีถนนสาย 3304 ที่เป็นสายใหม่ และกำลังขยาย ถนนสาย 331 บรรจบ ถนน 314 เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร ช่วยแบ่งเบาภาระถนน 304 ช่วงฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม รวมทั้งยังเข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7 เชื่อมโยงเครือข่ายถนนไปยังภาคเหนือและอีสาน ได้ทั้งหมด ซึ่งตอบโจทย์การขนส่งทางราง และถนนได้หมด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ